

Số: /UBND

Trường Sơn, ngày 17 tháng 6 năm 2024

## BÁO CÁO

### Kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ

Thực hiện văn bản số 1821/UBND - VH TT ngày 13/6/2024 về báo cáo kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết 06 - NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ. UBND Trường Sơn báo cáo cụ thể như sau:

#### I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo:

Trong những năm qua trên địa bàn xã Trường Sơn, công tác triển khai thực hiện các mục tiêu về Chiến lược phát triển văn hóa được Cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, chú trọng. Xác định văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là nguồn lực để phát triển kinh tế, là sức mạnh nội sinh quan trọng để góp phần xây dựng quê hương Trường Sơn ngày càng phát triển. Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ, UBND Trường Sơn đã ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo như Quyết định số 40, ngày 04/4/2022 về Ban hành Đề án thực hiện Nghị quyết 06 của huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Trường Sơn, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

#### II. Đánh giá về việc tổ chức thực hiện

##### 1. Kết quả đạt được

##### 1.1. Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn xã được triển khai thực hiện sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong nhân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động toàn diện đến sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nói chung và của các thôn nói riêng, góp phần tích cực vào quá trình thực hiện chủ trương “Xóa đói giảm nghèo”. Trong quá trình triển khai phong trào, tổ chức đoàn thể đặc biệt quan tâm đến phát triển đời sống kinh tế gia đình, thông qua nhiều hình thức như: hỗ trợ vốn vay, hỗ trợ giống, chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề... đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển kinh tế, thông qua các tổ chức đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh... đã có nhiều hình thức giúp nhau xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2021 tổng số hộ nghèo toàn xã là 83 hộ chiếm 4,17% số hộ, đến năm 2023 giảm xuống còn 81 hộ chiếm 4,07%. Thực hiện tốt chính sách đối với

người có công, gia đình chính sách, thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo và giải quyết việc làm, đã có 17 hộ gia đình người có công với cách mạng, 16 hộ nghèo được hỗ trợ về xây mới và sửa chữa nhà ở; hàng năm tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động, 100% các gia đình liệt sỹ, gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình có công với nước được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước, đồng thời các gia đình thuộc hộ nghèo được nhà nước, các tổ chức đoàn thể, cộng đồng quan tâm chăm sóc, hỗ trợ nâng cao mức sống về vật chất và tinh thần. Phong trào “Phòng chống tệ nạn xã hội” được đẩy mạnh, bộ mặt của xã ngày càng thay đổi, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể của địa phương quan tâm hưởng ứng và thường xuyên phối hợp với Mặt trận Tổ quốc đã tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất, tăng cường đoàn kết, thương yêu đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau, khơi dậy các nguồn lực trong nhân dân, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lấy sức dân để xây dựng cuộc sống cho dân”, lấy đoàn kết để tạo sức mạnh làm yếu tố để khơi dậy và phát huy vai trò của mọi tổ chức, cá nhân, lấy việc thực hiện dân chủ và công khai ở cộng đồng dân cư làm phương châm động lực phát triển. Kết quả, từ năm 2021 đến năm 2023, MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất được 380m<sup>2</sup>, vận động tháo dỡ hàng rào được 420m<sup>2</sup>, cùng chung sức xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay, toàn xã có 10/10 thôn Văn hóa đạt tỷ lệ 100%; tỷ lệ gia đình Văn hóa hàng năm đạt 95%; 06 đã được công nhận đạt chuẩn khu dân kiểu mẫu.

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Việc cưới: Nhìn chung các đám cưới được diễn ra lành mạnh, tiết kiệm, đúng với quy ước, hương ước, thuần phong mỹ tục của địa phương. Đặc biệt sau nhiều năm triển khai thực hiện các nội dung trong phong trào “TĐĐKXDĐSVH” ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao, nhiều đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản. Việc tang: Hầu hết các đám tang đều được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, địa phương và gia đình, hàng xóm, láng giềng quan tâm tổ chức chu đáo, việc rải vàng mã trong lúc đưa tang cũng được hạn chế, không tổ chức ăn uống linh đình, việc chôn cất, mai táng đúng nơi quy định và phù hợp với phong tục ở địa phương.

### **1.2. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, thông tin - tuyên truyền**

Những năm qua, để nâng cao đời sống nhân dân cấp ủy, chính quyền đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao. Thiết chế văn hóa ở cơ sở cũng được chú trọng đầu tư xây dựng, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ tích cực các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin - tuyên truyền ở địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đã huy động được hàng tỷ đồng từ các tổ chức, tập

thể, cá nhân, để từng bước nâng cấp, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, thông tin - tuyên truyền, tạo điều kiện từng bước nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Đến nay, cơ sở vật chất văn hóa của xã có nhà văn hóa với 558m<sup>2</sup>, 01 khu thể thao 13.000 m<sup>2</sup> có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi với diện tích trên 1.700m<sup>2</sup> đạt chuẩn đáp ứng phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí của xã, hệ thống đài truyền thanh từ xã đến các thôn hoạt động tốt, tổng toàn xã có 24 cụm thu với 62 loa, 10/10 thôn có nhà văn hóa, sân thể thao hoạt động có hiệu quả. Hệ thống bàn, ghế đủ chỗ ngồi, loa phát thanh ngoài trời và loa máy hội trường. 100% nhà văn hóa có ti vi, hệ thống Wifi và tủ sách, 100% thôn có niêm yết đầy đủ các bộ tiêu chí Quyết định 36, QĐ 39 của UBND tỉnh và tiêu chí xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa và công khai hương ước, nội quy hoạt động Thôn.

### **1.3. Thực trạng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa**

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật và Nghị định được thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị từ xã đến thôn về hoạt động quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo đi vào nề nếp, ổn định.

Bên cạnh đó những năm qua cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đầu tư, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

Trên địa bàn xã có 01 đền và 03 chùa, trong những năm qua cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã, trong đó có 02 di tích được xếp hạng di tích lịch sử cấp Tỉnh, di tích Chùa Phương Tường (Thôn Vĩnh Khánh), di tích Đền Kim Quy (Thôn Kim Mã), Các di tích có giá trị to lớn về giáo dục truyền thống, di tích lịch sử gắn liền với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của Dân tộc.

### **1.4. Về phát huy nhân tố con người Trường Sơn**

Nhân dân Trường Sơn không chỉ cần cù siêng năng, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế mà còn có truyền thống hiếu học, học giỏi, có nhiều người đỗ đạt thành danh, là nguồn nhân lực con người đáp ứng phục vụ, cống hiến phát triển quê hương đất nước.

Chính đội ngũ trí thức này đã sáng tạo nên nhiều thành tựu và các giá trị văn hóa, đã góp phần, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trên tất cả các lĩnh vực: từ thời phong kiến nhiều nhân vật tiêu biểu hiển kế, lãnh đạo các phong trào chống giặc ngoại xâm được lưu danh sử sách.

Hiện toàn xã có 06 giáo sư, phó giáo sư, 45 tiến sỹ, 03 thiếu tướng, 61 đại tá, 30 thượng tá hiện đã và đang công tác tại các cơ quan nhà nước

Trên cơ sở kế thừa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người Trường Sơn giàu tình yêu quê hương, đất nước, tinh thần tự hào dân tộc, cần cù, hiếu học, kiên cường, bền bỉ, đề cao tính kỷ luật, tính cộng đồng trong cuộc sống và trong lao động; dám nghĩ, dám làm, sáng tạo và thích ứng nhanh với cái mới, có khát vọng vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong công tác xây dựng văn hóa, con người Việt Nam hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đang tiếp

tục được lan tỏa sâu rộng, thường xuyên tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác trong cán bộ, công chức và Nhân dân đối với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; đa dạng hóa công tác tuyên truyền, tăng cường giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, công chức và Nhân dân trước thực trạng thông tin đa dạng, trái chiều, nhất là những thông tin sai lệch phát tán trên mạng xã hội ...qua đó tạo sức lan tỏa và hiệu ứng đấu tranh mạnh mẽ trên không gian mạng.

### **1.5. Nguồn lực phát triển văn hóa, con người Trường Sơn**

Là địa phương có nhiều nghề truyền thống nổi tiếng như: nghề đóng thuyền, mộc, đan dè cót, hén, bánh mướt, bánh trắng, kẹo lạc...

Về văn hóa văn nghệ hiện tại xã có 01 CLB dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh, 22 thành viên, hàng năm thu hút bà con nhân dân luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 64%.

Công tác giáo dục - đào tạo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chú trọng, các trường học đã bám sát chủ đề của năm học có nhiều đổi mới trong nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực; công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng được quan tâm, cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện và chuẩn hóa; tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt cao theo từng độ tuổi. Hiện 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường Mầm non, Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2. Hàng năm xã làm tốt công tác tuyên dương, khen thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó. Tổng kết năm học 2023-2024 có 4 em học sinh giỏi Quốc gia, 31 em học sinh giỏi tỉnh; 13 giáo viên giỏi huyện, 216 em học sinh giỏi huyện.

### **III.NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ**

- Phong trào Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa triển khai còn thiếu chiều sâu; các danh hiệu văn hóa được xét, công nhận tại một số thôn còn có biểu hiện lơ là, không mặn mà, làm cho qua chuyện. Các phong trào diễn ra chỉ mang tính đối phó và chỉ dừng lại ở mỗi cán bộ đảng viên, các cán bộ ở các chi hội, chi đoàn.

- Công tác bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử văn hóa gặp nhiều khó khăn. Việc tôn tạo, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch, dịch vụ chưa hiệu quả.

- Ý thức chấp hành pháp luật, nếp sống văn minh, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

### **IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:**

- Đẩy mạnh về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đưa các chỉ tiêu nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hoá vào Nghị quyết của cấp uỷ, HĐND, Kế hoạch của các cấp chính quyền, các ngành Đoàn thể để chỉ đạo thực hiện. Cùng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Ban chỉ đạo. Tập trung sự chỉ đạo của cấp uỷ - chính quyền sự phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tổ chức xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

- Tập trung triển khai có hiệu quả phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các cuộc vận động .

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa đi vào chiều sâu, chất lượng, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của các gia đình trong xây dựng GĐVH, TDP văn hóa.

#### **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

- Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nguồn lực để xây dựng các thiết chế văn hoá, và xây dựng Đài truyền thanh thông minh.

Trên đây là Báo cáo thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 25/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển”.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện;
- Phòng VH - TT huyện
- TT Đảng ủy, HĐND thị, MTTQ;
- Chủ tịch, PCT xã;
- Lưu VT, VH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Đình Tài**